
ข้อสังเกต 
การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
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เรื่องพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ ๓ รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม จ านวน ๓ เรื่อง 
๑. การปฏิรูประบบงบประมาณกิจการต ารวจเพ่ือยกระดับความปลอดภัยของประชาชน 
๒. การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล 
๓. แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม 

เรื่องที่ ๑ การปฏิรูประบบงบประมาณกิจการต ารวจเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน 

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม  

 นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
๑. ควรจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและครอบครัว เช่น การจัดที่พัก และการจัดหา

สถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้แก่บุตร เป็นต้น เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 

๒. การบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจควรพิจารณาถึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ 

 
 พลโท กฤษณะ  บวรรัตนารักษ์ 

๑. รัฐพึงจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 
เช่น เสื้อกันกระสุน ปืน และอุปกรณ์ปราบจลาจล เป็นต้น อันจะสอดคล้องกับหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการใช้
ก าลังบังคับและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งที่ประชุมองค์การสหประชาชาติได้
ให้การรับรองไว้ 

๒. การปฏิรูประบบงบประมาณกิจการต ารวจมีความจ าเป็น เพ่ือยกระดับความปลอดภัยของ
ประชาชน แต่หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้นก็ควรมีความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม
เพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน รวมทั้งควรมีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) เช่น สถิติอาชญากรรมลดลง สังคมรู้สึกพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น หรือสถิติการฆ่าตัวตายของเจ้าหน้าที่ต ารวจลดลง เป็นต้น ตลอดจนควรจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้มีความเข้มงวดด้วย 
 
 นายกษิต  ภิรมย์ 

๑. ควรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปต ารวจที่ผ่านมาว่ามีผลเป็นประการใดประกอบกับแนวทาง 
การด าเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ซึ่งมพีลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 
เป็นประธานกรรมการ เพ่ือเชื่อมโยงและเพ่ิมเติมข้อมูลในรายงานของคณะกรรมาธิการให้เกิดความครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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๒. หากพิจารณาภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติจะพบว่ามีบางภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานอ่ืน ดังนั้น ควรโอนภารกิจของหน่วยงานอ่ืนไปยังต้นสังกัดเดิม เพ่ือลดงบประมาณในส่วนดังกล่าว
และน าไปเพิ่มงบประมาณให้กับสถานีต ารวจในพ้ืนที่ต่าง ๆ แทน 

๓. การโอนสถานีต ารวจให้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติมีภารกิจเฉพาะด้านสันติบาล ข่าวกรองและการต่างประเทศ ก็จะเป็นการส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้กับพ้ืนที่บริหารจัดการด้านความปลอดภัย 

๔. การสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเชิญชวนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดสร้างป้อมต ารวจ และให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศกิจ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติงานประจ าป้อมต ารวจเพ่ืออ านวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน 

๕. ควรจัดเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจจักรยานและสายตรวจเดินเท้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถ
เข้าถึงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งควรน าเทคโนโลยีระบบดาวเทียมและระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) มาใช้
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของต ารวจเกิดประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๖. โรงเรียนพลต ารวจควรพิจารณารับบุคคลเข้าศึกษาโดยควรมีอายุครบ ๒๒ ปีบริบูรณ์  
และศึกษาเป็นเวลา ๓ ปี เพื่อให้ต ารวจมีความรู้ความสามารถและวุฒิภาวะเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

๗. ควรก าหนดอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ต ารวจเริ่มตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐ บาท และในระดับต่าง ๆ 
ไม่ควรมีช่องว่างของเงินเดือนต่างกันมาก เนื่องจากอาชีพต ารวจมีความเสี่ยงสูงกว่าอาชีพอ่ืน จึงควรได้รับ
เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม นอกจากนี้รายงานของคณะกรรมาธิการควรมีข้อเสนอการปฏิรูปต ารวจ 
ที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณให้มีความสมดุลกันทั้ง ๒ รูปแบบ 

 
พลต ารวจเอก เรืองศักดิ์  จริตเอก 
๑. การวิเคราะห์ต้นทุนหน่วยปฏิบัติงาน (Operating Unit Cost) ควรพิจารณาตามหลักความเป็นจริง 

(Reality) มากกว่าตัวเลขที่ปรากฏในรายงาน กล่าวคือ การวิเคราะห์งานต้องพิจารณาภาระงานที่ต ารวจ  
ต้องปฏิบัติจริง เพราะหากพิจารณาเฉพาะตัวเลขชิ้นงาน อาจเกิดความคลาดเคลื่อนและท าให้การจัดสรร
งบประมาณเกิดความผิดพลาด 

๒. การวิเคราะห์งบประมาณแบบส่วนเพ่ิม (Incremental) คือ การน ารายละเอียดและวงเงิน
งบประมาณปีที่ผ่านมาหรือ ๓ - ๕ ปีย้อนหลัง มาพิจารณาจัดสรรตามกรอบการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี 
ซึ่งงบประมาณที่ผ่านมามักไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของต ารวจ เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ตามรูปแบบ
ดังกล่าวก็ยิ่งส่งผลให้เกิดปัญหาความขาดแคลนงบประมาณซ้ าซากทุกปี ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนการวิเคราะห์
งบประมาณของต ารวจด้วยวิธีการอ่ืน รวมทั้งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปีนั้น ควรค านึงถึง
ภารกิจหรือลักษณะงานของต ารวจที่ยึดหลักตัวบุคคล เพราะผลงานจะมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจ 
แต่ละบุคคลเป็นส าคัญ 

๓. ควรก าหนดเป้าหมายการวิเคราะห์งบประมาณให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ เพ่ือให้ต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ตลอดจน
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ประชาชนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
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นางพรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์ 
๑. ควรเพ่ิมเติมข้อมูลในรายงานของคณะกรรมาธิการในประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) การด าเนินการตามต้นทุนหน่วยปฏิบัติงาน (Operating Unit Cost) และงบประมาณ
ทุกสถานีต ารวจทั่วประเทศ ต้องใช้งบประมาณเท่าใด รวมทั้งหากรัฐสนับสนุนงบประมาณให้ต ารวจตามแผน 
การปฏิรูปจะส่งผลให้ประชาชนปลอดภัยจริงหรือไม่  

๒) เนื่องจากภารกิจของต ารวจส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติหน้าที่ประจ าสถานีต ารวจเป็นหลัก 
ดังนั้น ควรปรับโครงสร้างองค์กรและแก้ไขค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของฝ่ายอ านวยการ 
ให้มีประสิทธิภาพ เช่น ก าหนดให้ฝ่ายอ านวยการท าหน้าที่เป็นผู้ก ากับดูแลหรือสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
ประจ าสถานีต ารวจ เป็นต้น 

๒. การปฏิบัติงานของต ารวจต้องอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านวิทยาศาสตร์เป็นส าคัญ ดังนั้น 
ควรจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 

 
 นายเสรี  สุวรรณภานนท์ 
 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ควรจัดส่ง
รายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการต ารวจเพ่ือยกระดับความปลอดภัย 
ของประชาชน ไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) ด้วย เพ่ือให้คณะกรรมการฯ 
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งย่อมเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูป
กิจการต ารวจให้ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
 
 นายคุรุจิต  นาครทรรพ 

๑. เนื่องจากในปัจจุบันนี้ พบว่ามีปัญหาการขาดแคลนเงินงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือ  
ในการด าเนินงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนั้น จึงควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยอาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่สถานีต ารวจซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่
ความรับผิดชอบนั้น เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 

๒. ควรมีการบูรณาการการท างานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมต่าง ๆ 
ระหว่างต ารวจกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย ทหาร ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอ าเภอ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนต่อไป 

๓. ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจจักรยาน ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจทั่วไปในการสอดส่องและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม เพ่ือเป็น 
การประหยัดเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าน้ ามันเชื้อเพลิงต่าง ๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

 นายวันชัย  สอนศิริ 
๑. เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่มักจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น และมีการให้ความช่วยเหลือในลักษณะเกื้อกูลและถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาโดยตลอด ดังนั้น 
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จึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินงบประมาณในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจด้วย เพ่ือเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนเงินงบประมาณของกิจการต ารวจต่อไป 

๒. ควรปลูกฝังจิตส านึกในการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรู้สึก
ผิดชอบชั่วดีให้แก่ประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นถึงความส าคัญของการด ารงอยู่ในคุณธรรมและ
จริยธรรม ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการก่ออาชญากรรมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 นายกิตติ  กิตติโชควัฒนา 
๑. แม้ว่าในปัจจุบันนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นจะประสบกับปัญหา 

การขาดแคลนก าลังคนและเงินงบประมาณก็ตาม แต่กลับพบว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจบางส่วนที่ยังสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีภายใต้ข้อจ ากัดข้างต้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาและศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเหล่านั้น แล้วน าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็น 
การยกระดับความปลอดภัยของประชาชนต่อไป 

๒. ควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในพ้ืนที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาง านด้านชุมชน 
และมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รวมทั้งให้ 
ความร่วมมือในการช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการ 
ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับคนในชุมชน มีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน และร่วมมือกัน
ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาอาชญากรรม เพ่ือก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชน
หรือสังคมนั้น ๆ ได ้

 
 พลต ารวจเอก ชิดชัย  วรรณสถิตย ์

๑. ควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานีต ารวจต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างเหมาะสม  
โดยมีการวิเคราะห์ถึงสถานภาพอาชญากรรม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดสรรเงินงบประมาณ เช่น 
สถานีต ารวจซึ่งมีเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบอยู่ในท้องที่ที่มีความเสี่ยงสูงและมีสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้น
บ่อยครั้ง ควรจะได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมากขึ้น  
เป็นต้น  

๒. ควรน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส หรือเหตุด่วน
เหตุร้ายต่าง ๆ แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone หรือร่วมมือในการเฝ้าระวัง 
ทางสังคมโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ (Digital Community Watch Dog) เป็นต้น ซึ่งหากสามารถ
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นได้ส าเร็จแล้ว ย่อมจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท าให้สังคมไทย
เกิดความสงบสุขมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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เรื่องที่ ๒ การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล 

 ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม  

พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช 
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เรื่อง การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินกระบวนการ
พิจารณาคดีในชั้นศาล และจะช่วยอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้อ านาจการพิจารณาของประธานศาลฎีกา ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการควรจัดท ารายงานในลักษณะข้อเสนอไปยังประธานศาลฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จะมีความถูกต้องและเหมาะสมมากกว่า เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

นายกษิต  ภิรมย์ 
การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาล อาจเป็นประเด็นที่กระทบต่อจิตใจ

หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกกระท าความผิด โดยเฉพาะในคดีข่มขืนผู้เยาว์ ดังนั้น คณะกรรมาธิการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ควรพิจารณาทบทวนถึงความจ าเป็น  
ในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ให้มีความละเอียดรอบคอบ เพ่ือลดผลกระทบทางด้านจิตใจของผู้ถูกกระท าความผิด 
ซึ่งจะท าให้การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 
ในทุกมิต ิ

 
นายอนุสิษฐ  คุณากร 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ข. ด้านการบริหาร 

ราชการแผ่นดิน (๑) บัญญัติไว้ว่า “ ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน
และการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน” ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องกลับไปปรับปรุงหน่วยงานของตนโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม ดังนั้น แม้ไม่มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ศาลก็สามารถที่จะด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
ไดเ้องอยู่แล้ว 

นายเสรี  สุวรรณภานนท์ 
การใช้ระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีในชั้นศาลมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากในการพิจารณาของศาลนั้นจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่มีความชัดเจน ตลอดจนการรวบรวม
พยานหลักฐานที่จ าเป็นในการพิจารณาคดี ซึ่งในขณะที่ศาลพิจารณาคดีอยู่นั้น จะไม่สามารถด าเนินการ
พิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็วมากนัก เนื่องจากจะต้องมีการจดบันทึกการพิจารณาคดี โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
อยู่เป็นระยะ หากมีการน าระบบบันทึกภาพและเสียงในการพิจารณาคดีมาใช้ในชั้นศาลแล้วก็จะสามารถแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวได้ 

 
นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
๑. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการน าระบบบันทึกภาพและเสียง

มาใช้ในการพิจารณาคดีในชั้นศาล มากน้อย เพียงใด 
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๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น ได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับประธานศาลฎีกา ในเรื่องของการน าระบบบันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการพิจารณาคดี 
ในชั้นศาลแล้ว หรือไม ่อย่างไร 

๓. ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการที่เสนอให้องค์กรอิสระสามารถตรวจสอบดูเทปการบันทึกภาพ
และเสียงในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลได้นั้น อาจจะไม่เหมาะสม เนื่องจากกระบวนการพิจารณาคดี 
เป็นอ านาจของศาลจึงไม่ควรให้องค์กรอ่ืนใดเข้าไปแทรกแซงกระบวนการพิจารณาของศาลตามหลักการ
ถ่วงดุลอ านาจ 

 
นายค านูณ  สิทธิสมาน 
กระบวนการจดบันทึกการพิจารณาคดีของศาลในปัจจุบันยังคงใช้ระบบการบันทึกในรูปแบบเดิม

ท าให้การจดบันทึกต่าง ๆ ไม่มีความสะดวกและก่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคดี ดังนั้น การน าระบบ
บันทึกภาพและเสียงมาใช้ในการพิจารณาคดีในชั้นศาลจึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
เพ่ือให้ศาลสามารถอ านวยความยุติธรรมให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเต็มที่ โดยในระยะเริ่มแรก
อาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้ศาลแต่ละแห่งมีห้องพิจารณาคดีที่สามารถบันทึกภาพและเสียงได้อย่างน้อยแห่งละ  
๑ ห้อง ก่อนก็ได้ 

 
เรื่องที่ ๓ แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม  

ข้อสังเกตของสมาชิกในที่ประชุม  

นายสุรินทร์  จิรวิศิษฎ์ 
๑. กระบวนการพิจารณาคดีของศาลสิ่งแวดล้อมจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้

ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับคดีโดยตรง  
๒. คดีที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะ ศาลควรพิจารณาก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาเพ่ือยับยั้งการกระท า
กิจกรรมที่อาจท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการป้องกันมากกว่าการแก้ไข 
โดยก าหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบและความเสียหายที่สามารถคาดหมาย
ล่วงหน้าหรือให้เกิดผลกระทบและความเสียหายน้อยที่สุด 

 
นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา 
๑. การก าหนดให้องค์กรเอกชนทางสิ่งแวดล้อมมีสิทธิฟ้องคดีสิ่งแวดล้อม เพ่ือขอให้เกิดมาตรการ

ในการด าเนินการป้องกันหรือหยุดยั้งการก่อความเสียหาย การเรียกให้จัดการแก้ไขปัญหาและกระท าการฟ้ืนฟู
เยียวยา หรือการเรียกค่าเสียหายที่เกิดแก่สิ่งแวดล้อม จะสามารถพิจารณาได้อย่างไรว่าองค์กรเอกชนดังกล่าว
กระท าเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง  

๒. หากมีการกล่าวหาผู้ประกอบการว่าได้กระท าความผิด แต่ยั งมิ ได้ถูกฟ้องต่อศาล 
ผู้ประกอบการสามารถยื่นฟ้องตนเองเพ่ือพิสูจน์ความจริงได้หรือไม่ 
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นายกษิต  ภิรมย์ 
๑. คณะกรรมาธิการควรทบทวนว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

และควรด าเนินการศึกษาเบื้องต้นว่าหากมีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
และประชาชนอย่างไร  

๒. ปัจจุบันมีคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่ถูกน าขึ้นสู่ศาล
จ านวนมากและมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ระหว่างด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  
ตามแนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม จะสามารถจัดการคดีที่ค่ังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน ได้อย่างไร 

๓. เนื่องจากคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นคดี
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ดังนั้น ผู้พิพากษาในคดีดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต้านทาน
กับกลุ่มผลประโยชน์ได้ 

๔. เนื่องจากระบบศาลคู่ในประเทศไทยท าให้การฟ้องคดีสิ่งแวดล้อมอาจด าเนินการได้ ๓ ลักษณะ 
ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง จึงเป็นผลให้การด าเนินคดีสิ่งแวดล้อมมีลักษณะแยกส่วนการพิจารณา
แล้วแต่ประเภทของคดีถึงแม้จะเป็นข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์เดียวกัน ดังนั้น การจัดตั้งศาลช านัญพิเศษ  
ด้านสิ ่งแวดล้อมในศาลยุต ิธรรม เพื ่อท าให้กระบวนการยุติธรรมด้านสิ ่งแวดล้อมสามารถท าหน้าที่ 
อ านวยความยุติธรรมได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนในระบบศาลจุดเดียว (One Stop Service) ควรปรับเปลี่ยน
ให้สามารถพิจารณาคดีแพ่งและคดีอาญาให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกัน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 
 

นายคุรุจิต  นาครทรรพ 
๑. การจัดตั้งศาลช านัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรม เพ่ือท าให้กระบวนการยุติธรรม

ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถท าหน้าที่อ านวยความยุติธรรมได้เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนในระบบศาลจุดเดียว 
(One Stop Service) อาจต้องใช้ระยะเวลานานในการพิจารณาคดี จนไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้ 
เนื่องจากระบบศาลยุติธรรมแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ซึ่งแตกต่างจาก
ระบบศาลปกครองที่มีเพียง ๒ ชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้น และศาลปกครองสูงสุด 

๒. การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมจะต้องมีผู้พิพากษาที่มีองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความช านาญ
เกี่ยวกับวิธีการก าหนดค่าเสียหายในคดีสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพ่ือช่วยให้ศาลสามารถก าหนดค่าเสียหายได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเกิดความยุติธรรม 

๓. การพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อมที่มีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นจ าเลย ตามมาตรา ๙ 
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ใช้วิธีพิจารณาคดีในระบบไต่สวน
เป็นหลัก โดยระบบดังกล่าวจะท าให้การแสวงหาข้อเท็จจริงมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากกว่าระบบกล่าวหา 
กล่าวคือศาลสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงเองได้ ซึ่งระบบไต่สวนของศาลปกครองนับว่ามีประโยชน์ต่อการพิจารณาคดี
สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ดังนั้น การจัดตั้งศาลช านัญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมในศาลยุติธรรมควรน าวิธีพิจารณาคดี
ในระบบไต่สวนมาใช้ เพ่ือให้การท าหน้าที่อ านวยความยุติธรรมเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนในระบบศาลจุดเดียว 
(One Stop Service) 

 
นายค านูณ  สิทธิสมาน 
๑. เนื่องจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม ได้ศึกษาแนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาจากร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม
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และวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนั้น ควรด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งเป็นผู้ด าเนินงานสืบต่อจากคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา ประกอบการตัดสินใจ
ลงมติของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

๒. การก าหนดให้คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองมาอยู่ 
ในเขตอ านาจของศาลสิ่งแวดล้อมตามร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. .... มาตรา ๗ (จ) และมาตรา ๘ จะส่งผลให้ศาลปกครองไม่มีอ านาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
หากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

๓. ควรแก้ไขรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและ 
กระบวนการยุติธรรม เรื่อง แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม หน้า ๙๒ ข้อ ๑๑.๒ วรรคสอง จาก “องค์กร
เยาวชนทางสิ่งแวดล้อม” เป็น “องค์กรเอกชนทางสิ่งแวดล้อม” 

 
 นายเสรี  สุวรรณภานนท์ 
 ๑. การก าหนดให้คดีสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนอกเขตอ านาจศาลสิ่งแวดล้อมกลาง อยู่ในดุลยพินิจ
ของศาลสิ่งแวดล้อมกลางที่จะไม่รับพิจารณาพิพากษาคดีใดคดีหนึ่งได้ โดยยังไม่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมภาค 
และศาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดขึ้น นั้น อาจท าให้ประชาชนขาดกลไกในการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
ควบคู่กับการไม่ได้รับความยุติธรรมในทางกฎหมาย ดังนั้น จึงควรก าหนดให้ศาลสิ่งแวดล้อมกลางรับพิจารณา
พิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัดที่ยังไม่มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมจั งหวัด และหากมีการจัดตั้งศาล
สิ่งแวดล้อมจังหวัดขึ้นแล้ว จึงก าหนดเขตอ านาจศาลสิ่งแวดล้อมจังหวัดที่จะรับพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป  
 ๒. ควรมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่มีความต้องการว่าจ้างทนายความแต่เป็นผู้ยากไร้ 
ไม่มีเงินค่าจ้างและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีสิ่งแวดล้อม โดยให้ศาลสิ่งแวดล้อมใช้ดุลยพินิจก าหนด
ค่าตอบแทนและค่าว่าจ้างทนายความที่เหมาะสม จากเงินชดเชยความเสียหายที่ได้รับหลังจากการพิจารณา
พิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีแล้ว 
  
 นางม่ิงขวัญ  วิชยารังสฤษดิ์ 
 ๑. ควรมีการเปลี่ยนชื่อรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เรื่องแนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม เป็น “เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางในการ
จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม” 
 ๒. ในการก าหนดแนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศาลที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการ เพ่ือสนับสนุน
แนวทางดังกล่าวให้มีความละเอียดรอบคอบและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหากได้มีการจัดตั้ งศาลช านัญ
พิเศษด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ก็ควรค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการและแก้ไขปัญหา
ความล่าช้าจากการให้บริการอย่างรอบด้าน  
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 ๓. ควรก าหนดให้กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการพิจารณาแนวทางการจัดตั้ง
ศาลสิ่งแวดล้อม เพ่ือทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมและวิธีพิจารณา
คดีสิ่งแวดล้อม พ .ศ. …. กับกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ 
และข้อสังเกตจากสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการปรับปรุง  
แนวทางการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรและผลกระทบ  
ที่อาจเกิดข้ึนในทุกมิติต่อไป 

____________________________ 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา 
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 

ส านักกรรมาธิการ ๓ 


